

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)								
วัตถุประสงค์ : (ระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และชัดเจนเป็นรูปธรรม) เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม								
ตอบสนองนโยบาย : (ระบุหัวข้อ นโยบาย กรม/กระทรวง หรือ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) บูรณาการร่วมกับ ศอศ. ลป./ ศบส.ชม. /กลุ่ม /ฝ่าย สนง. ปศอ. ในพื้นที่ /และทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรฯ) การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (จังหวัดเชียงใหม่)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชุม/วางแผนบริหารจัดการเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตร (เปลือกข้าวโพด ชังข้าวโพด)	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗	ส่วนราชการ จ. เชียงใหม่	ศาลากลาง จ. เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	คณะทำงานตามคำสั่ง DLD-C	ไม่มี	
2	กำหนด/คัดเลือกพื้นที่/และสำรวจ/รับทราบปัญหา/ความต้องการ	ม.ค. ๖๗	คัดเลือกจุดรับซื้อ ๕ แห่ง เพื่อบริหารจัดการฯ	อำเภอแม่แจ่ม	สน. ปศจ. จังหวัดเชียงใหม่	ปศอ. ปศจ. ศอศ. ลป. ศบส.ชม. ที่ว่าการ อ. แม่	ไม่มี	
3	ลงพื้นที่ที่สำรวจ/คัดเลือก/ดำเนินงาน	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	สนับสนุนเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการเศษวัสดุ จำนวน 2 เครื่อง จุดรับซื้อ 5 แห่ง	อำเภอแม่แจ่ม	สนง. ปศอ. ที่ว่าการอำเภอ	ปศอ. ปศจ. ศอศ. ลป. ศบส.ชม. ที่ว่าการ อ. แม่แจ่ม	ไม่มี	
4	ประเมินผลการดำเนินงาน	ก.พ. ๖๗	ประเมินผลจุดรับซื้อ ๕ แห่ง	อำเภอแม่แจ่ม	สนง. ปศจ. ,ปศอ. จังหวัดเชียงใหม่	คณะทำงานตามคำสั่ง DLD-C	ไม่มี	
5	สรุปผล/และรายงานผล	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการบริหารจัดการจุดรับซื้อ เสร็จสิ้น 5 แห่ง	อำเภอแม่แจ่ม	สนง. ปศจ. ,ปศอ. จังหวัดเชียงใหม่	คณะทำงานตามคำสั่ง DLD-C	ไม่มี	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : จุดรับซื้อบางแห่งตั้งการเดินทางไม่สะดวก								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :								